



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อาศัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร.อ. ๒

(นายรวม แสงผักแว่น)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-สำเนาข้อมูล-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ผู้มาประชุม	จำนวน	๑๗	คน
ลาประชุม	จำนวน	๓	คน
ขาดประชุม	จำนวน	-	คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรวม แสงผักแว่น	ประธานสภา อบต.	รวม แสงผักแว่น	
๒	นายสลิพ นวลลำโรง	รองประธานสภา	สลิพ นวลลำโรง	
๓	นายสายันต์ มงคลลำโรง	เลขานุการสภา	สายันต์ มงคลลำโรง	
๔	นางชนิดา ชุ่มเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	ชนิดา ชุ่มเกษม	
๕	นายไพล่ สนลำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ไพล่ สนลำโรง	
๖	นายเกลี้ยง พุนลำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	นายเกลี้ยง พุนลำโรง	
๗	ร้อยตรีสำรวม นาวิกานูภาพ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	ร้อยตรีสำรวม นาวิกานูภาพ	
๘	นางสายชล น้อยพริ้ง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	สายชล น้อยพริ้ง	
๙	นายกิตติศักดิ์ ชิมลำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	-	ลา
๑๐	นายคุณ ประเสริฐสรระน้อย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	-	ลา
๑๑	นายสนอง นานรัมย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สนอง นานรัมย์	
๑๒	นายวิโรจน์ ขอบลำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	นายวิโรจน์ ขอบลำโรง	
๑๓	นายเริ่ม ชงจังหวด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	เริ่ม ชงจังหวด	
๑๔	นางอังชัน ปัดเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	อังชัน ปัดเกษม	
๑๕	นายมานอช พุดผักแว่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	มานอช พุดผักแว่น	
๑๖	นายอำนาจ เภากลาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	อำนาจ เภากลาง	
๑๗	นายประเสริฐ เอี่ยมลำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	ประเสริฐ เอี่ยมลำโรง	
๑๘	นางบังอร ผลลำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	-	ลา
๑๙	นายสมพงษ์ จอนเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	สมพงษ์ จอนเกษม	
๒๐	นายโชคอำนาจ บุชบาสรระน้อย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	โชคอำนาจ บุชบาสรระน้อย	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเทือง ภัคเกษม	นายก อบต.	ประเทือง ภัคเกษม	
๒	นายหลง สวนจังหวด	รองนายก อบต.	หลง สวนจังหวด	
๓	นายชูชาติ ชุ่มเกษม	รองนายก อบต.	ชูชาติ ชุ่มเกษม	
๔	นางสาวรินดา หุ่มกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	รินดา หุ่มกระโทก	
๕	นายณัฐพจน์ เขยสูงเนิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ณัฐพจน์ เขยสูงเนิน	
๖	นางสาวลำพวน สาดสรระน้อย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	ลำพวน สาดสรระน้อย	
๗	นายสมพงศ์ ฉิมลำโรง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	สมพงศ์ ฉิมลำโรง	
๘	นายสิงห์ ชีพกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	สิงห์ ชีพกระโทก	
๙	นายสุวิษ ยังกะโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	สุวิษ ยังกะโทก	

๑๐	นายสำเริง บุญสำโรง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	สำเริง บุญสำโรง	
๑๑	นางลำยอง ผั่นกลาง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ลำยอง ผั่นกลาง	
๑๒	นายเสน่ห์ ยันสำโรง	ประชาชน	เสน่ห์ ยันสำโรง	

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายรวม แสงผักแว่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประธานในที่ประชุม จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ขอและนายอำเภอปทุมชัยได้เห็นชอบให้เปิดการประชุมระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณารายการดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะได้นำเสนอในวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา อบต.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๑)

ขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และขอสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม หากไม่มีอะไรแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอใหม่

ประธานสภา อบต.

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๑ รับหลักการ

นายก อบต.

ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนำเสนอต่อที่ประชุม

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข และแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอนำเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๒)

ประธานสภา อบต.	ขอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัย
ที่ประชุม	ไม่มีข้อซักถามใด
ประธานสภา อบต.	ขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยกมือ
มติที่ประชุม	มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์
ประธานสภา อบต.	ขอความเห็นที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามารถรวดเร็วเดียว โดยการยกมือ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามารถรวดเร็วเดียว เป็นเอกฉันท์
ประธานสภา อบต.	<u>๑.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เรื่องการควบคุมการ เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓</u>
ประธานสภา อบต.	<u>วาระที่ ๒ แปรญัตติ</u> การพิจารณาวาระที่ ๒ นี้ ให้ที่ประชุมฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และขอสอบถามว่ามีท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีให้นำเสนอและมีผู้รับรอง ๒ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงมติต่อไป หาก ไม่มีถือว่าไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด
มติที่ประชุม	ไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด
ประธานสภา อบต.	<u>๑.๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เรื่องการควบคุมการ เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓</u>
มติที่ประชุม	<u>วาระที่ ๓ ลงมติ</u> การพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมตินี้ไม่มีการอภิปรายจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยกมือ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เรื่องการควบคุมการ เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์
ประธานสภา อบต.๑.	<u>๒. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</u>
นายก อบต.	<u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</u> ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงนำเสนอที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการเดิม	รายการใหม่
<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓</p> <p>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ รายละเอียดโครงการ วางท่อเมนประปา ชนิด PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว และ อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ทุกชนิดเป็นชั้น ๑๓.๕ ระยะทางรวม ๑,๒๐๐ เมตร</p> <p>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>

โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๗๙

- ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น หากมีข้อสงสัยให้ยกมือสอบถาม
- ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใด
- ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ บ้านหนองประดู่
หมู่ที่ ๓ โดยการยกมือ
- มติที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ เป็นเอกฉันท์
- ประธานสภา อบต. ๒.๑ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- นายก อบต. ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นำเสนอต่อที่ประชุม
นำเสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สำนักปลัด

โอนลด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
<p>- โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบล สำโรง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ณ ปัจจุบัน คงเหลือจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p><u>โอนลด จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท</u></p> <p>- โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมสู่อาหารเพื่อสุขภาพชุมชน</p> <p><u>โอนลด จำนวน ๖๐๐ บาท</u></p> <p><u>รวมโอนลด จำนวน ๒๕,๖๐๐ บาท</u></p>	<p><u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u></p> <p>- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการดังนี้</p> <p>๑. รายการเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p><u>ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท</u></p> <p>๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว ๑ เครื่อง</p> <p><u>ราคา ๘,๖๐๐ บาท</u></p> <p>(ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒)</p> <p><u>รวมเป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท</u></p>

กองการศึกษา

โอนลด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
<p>- แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน</p> <p><u>โอนลด จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท</u></p>	<p><u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u></p> <p>- แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๘,๕๐๐ บาท (ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)</p> <p><u>ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท</u></p>

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น หากมีข้อสงสัยให้ยกมือสอบถาม

ที่ประชุม

ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใด

ประธานสภา อบต.

ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต.

ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนำเสนอ

นายก อบต.

๑. แจ้งเรื่องโครงการวัวช่วยชาติ ทางคณะรัฐมนตรีจะมาเปิดโครงการและมอบวัวให้กับเกษตรกรในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญผู้นำทุกท่านไปรับฟังรายละเอียดของโครงการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. แจ้งเรื่องการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุเสียชีวิตสามารถแจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ได้ รายละเอียด ๓,๐๐๐ บาท
๓. เรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ทางบริหารส่วนตำบลสำโรงจะนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในตำบล กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม

- โดย นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เรงัดให้ดำเนินการการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านตุม หมู่ที่ ๘
- โดย นายเริ่ม ชงจันทริต ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ชักถามเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะจัดเก็บภาษีหรือไม่
- โดย นางสาวลำพวน สาดสรน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าให้กับชาวบ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วย

นายก อบต.

- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านตุม หมู่ที่ ๘ ได้ผู้รับจ้างทำสัญญาไปแล้ว และในขณะนี้ทางผู้รับจ้างกำลังดำเนินการอยู่ที่บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐ คงจะได้ดำเนินการในเร็วๆนี้
- เรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะเรียกเก็บภาษีเฉพาะที่ ภบท.๕ และร้านค้า ส่วนที่ดินที่เป็นโฉนดจะได้รับยกเว้น ๓ ปี
- เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ทางกรมไฟฟ้าแจ้งมาว่าหากมีครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่ และมีระยะห่างจากเสาไฟต้นสุดท้าย ๑๔๐ เมตร ทางกรมไฟฟ้าจะขยายให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา อบต.

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

-স্যন্থ মঙ্গলসাঁও-

(นายস্যน্থ มงคลสำโรง) ผู้จัดบันทึก
เลขานุการสภา อบต.สำโรง

-রুম সঙ্গক্ষব্ধন-

(นายรวม สแกงฝักแ้วน) ผู้ตรวจบันทึก
ประธานสภา อบต.สำโรง

ตรวจสอบถูกต้อง

-স্যখল ন্যুয়প্ৰিং-

(นางস্যขล น้อยพริ้ง)
ส.อบต. ม.๓

-বিজ্ঞ খোবসাঁও-

(นายวิโรจน์ ขอบสำโรง)
ส.อบต. ม.๕

-প্ৰসেৰিষ্টি এয়িমসাঁও-

(นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง)
ส.อบต. ม.๘